



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 กันยายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. TDRI เถ่งรัฐอุ้มเกษตรกร ดิดหนี ๕.ก.ส. 5 แสนล้าน อีกเหตุเพิ่มเพดานหนี้70%	ฐานเศรษฐกิจ
2. 'อ้อมและดี 2030' ผลิตอาหาร สร้างความยั่งยืนทุกมิติ	เดลินิวส์
3. คอลัมน์: รายงาน: เกษตรกร 'ศรีสงคราม' ผันชีวิตราชการ ปลุกป่า 'บนภูเขา'...	มติชน
4. 'พณ.'มั่นใจเกินเป้า ส่งออกปี'64โต15%	มติชน (กรอปปาย)
5. ซูเปอร์มาร์เก็ต สหกรณ์คอนสาร สร้างงาน-สร้างรายได้เกษตรกรยั่งยืน	ฐานเศรษฐกิจ
6. ปั่นแสนรายตันSMEส่งออก สร้างนวัตกรรมใหม่ รับศก.โลกฟื้น EXIM อัด...	ฐานเศรษฐกิจ
7. 'เตียนหมู' แผลงฤทธิ์ ถล่มอีสานท่วมหลายจว.	แนวหน้า
8. คอลัมน์: จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม: ปลดล็อกพืชกระท่อมข้อห่วงใยจากหลายเครือข่าย	แนวหน้า
9. รายงานพิเศษ: 'ปลูกพลังส่งออก พลิกเศรษฐกิจไทย' 'มติชน'ผนึกรัฐ-เอกชนจับ...	ข่าวสด
10. น้ำป่าบนเขาแม่วังก์หลากเข้าท่วมบ้านเรือน-พื้นที่เกษตรรอบ 2	posttoday.com

TDRi เองรัฐอุ้มเกษตรกร ติดหนี้ ธ.ก.ส. 5 แสนล้าน อีกเหตุเพิ่มเพดานหนี้ 70%



เดทโครงการประกันรายได้เกษตรกร 5 พืชสินค้าเกษตรประกอบด้วย ข้าว

มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ และเป็น 1 ในนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งล่าสุดได้เข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว แบบไม่เป็นทางการ สถานะเวลานี้ในส่วนของข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านคณะกรรมการบริหารพืชแต่ละชนิดแล้ว จ่อเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ยังเหลือ “ปาล์มน้ำมัน” กำลังจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ (กราฟิกประกอบ)

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

(ทีดีอาร์ไอ) และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) พลิกเพิ่มโครงการรัฐบาลที่ช่วยอุดหนุนเกษตรกรผ่านรัฐบาลสู่รัฐบาลที่มีความยาวนานมากที่สุดถึง ณ ปัจจุบัน คือ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก หรือจำนำยุ่งฉาง ที่มีมาตั้งแต่ปี 2535 สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ใช้งบประมาณไม่มาก แต่ช่วยชาวนาได้ในอดีตและช่วยได้บ้างในปัจจุบัน ดีกว่าปล่อยให้ชาวนา

ภาวะวิกฤติแบบนี้ไม่ควรจะใช้เงินเบกชทดนี้ เพราะไม่ได้เดือดร้อนที่สุด

ขายข้าวได้ราคาถูกในลักษณะขายขาดไปเลย อันดับสองรองลงมา เป็นโครงการมาตรการช่วยเกษตรกรเรื่องค่าบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพข้าว รายละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 2 หมื่นบาท ซึ่งโครงการนี้ ตั้งแต่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปี 2557 ก็ยังไม่เลิก และมาจ่ายช้อนกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรมา 8 ฤดูแล้ว ถัดมาลำดับที่ 3 โครงการประกันรายได้ เริ่มตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชน ตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง และได้บรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างของราคาพืชผลให้กับเกษตรกร ในพืชเกษตร 5 ชนิด ซึ่งในปีที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 2562 จนกระทั่งปัจจุบัน ปี 2564

“ในความคิดเห็นส่วนตัวเห็นว่ารัฐบาลจ่ายมากเกินไป เพราะ 2 โครงการช้อนกัน ซึ่งโครงการประกันรายได้ความจริงต้องคิดแต่ต้นทุน แต่รัฐบาลได้บวกกำไรให้ด้วยแล้วยังไปแจกเงินให้ฟรีอีก ควรจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า ระยะสั้นไม่มีเงิน งบกลางใช้หมดแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาและเป็นส่วนหนึ่งของที่มาที่รัฐบาลได้ขยายเพดานหนี้สาธารณะของประเทศจาก 60% เป็น 70% ของจีดีพี ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยสำนักงบประมาณก็แจ้งแล้วว่าไม่มีเงิน และต้องปฏิบัติตาม มาตรา 27 และ 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน

โครงการ

ประกันรายได้เกษตรกร 5 พืช ปี 3

วงเงิน (ล้านบาท)	เกษตรกร	บิดค่างราคาซื้อขาย
ข้าว 49,509.81	4.686 ล้านครัวเรือน	15 ต.ค. 64
ปาล์มน้ำมัน 7,660	3.7 แสนครัวเรือน	14 ต.ค. เข้า กนป.
มันสำปะหลัง 6,811.28	5.24 แสนครัวเรือน	
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,863.51	4.52 แสนครัวเรือน	จ่ายเงินชดเชยทุกวันที่ 20 ของเดือน
ยางพารา 10,042.82	1.83 ล้านครัวเรือน	เดือนตุลาคม
รวม 75,887.42 7,862,000		

หมายเหตุ: ขณะที่ 4 พืช ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ที่มา: "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม

ฐาน INFO GRAPHIC

จะไม่ผูกติดกับการผลิต ถ้าจะผูกก็ต้องเป็นกรณีพิเศษ โดยใช้การคำนวณต้นทุนรายได้ขั้นต่ำของคนในประเทศ หากต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำ ถึงจะช่วยเหลือ บัณฑิตสวัสดิการแห่งรัฐ นี่ถือว่าถูกต้องแล้ว"

หากในกรณีในปีใดเกิดราคาผลผลิตตกต่ำมาก ส่งออกตลาดโลกแล้ว ราคายังผันผวน ค่อยนำมาตรการประกันราคามาใช้พืชนั้น เพราะเป็นการประกันราคาพืชที่ราคาตกต่ำ ควรจะคิดถ้าราคาตกต่ำกว่าราคาเฉลี่ยระดับรายได้ของเกษตรกรของสินค้าเกษตรนั้นๆ มีรายได้ต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำ ก็ช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่ช่วยเหลือส่วนต่างทั้งหมดควรให้บางส่วน จะไม่เรียกว่า "ประกันรายได้" จะหันกลับมาใช้คำว่า "ประกันราคาแทน" ในช่วงที่ราคาตกต่ำ ปีใดที่ราคาไม่ตกต่ำ ก็ไม่ต้องมีโครงการนี้

รศ.ดร.นิพนธ์ กล่าวว่า ถ้าทำอย่างนี้ทุกคนจะทำเหมือนกันแล้วเกษตรกรจะปรับตัว และทุกพืชจะต้องทำแบบนี้ ไม่ใช่เฉพาะ 5 พืช ต้องใช้หลักการเดียวกันไม่บิดเบือนแรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และไม่ทำให้ "ระบบประกันรายได้เกษตรกร" ไปทำลายแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนา ทำให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน เพราะนี่คือต้นเหตุใหญ่ในขณะนี้ ●

การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" รศ.ดร.นิพนธ์ กล่าวอีกว่า ปัญหาที่จะตามมาในระยะยาวจากประกันรายได้จะเกิด 2 ปัญหาคือ 1.เกษตรกรไม่ปรับตัวปลูกข้าวไม่ได้คุณภาพ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลผลิตเท่าใดนัก เพราะได้เงินอุดหนุน 2 ทาง ทำให้ได้เปรียบกลุ่มอื่น ซึ่งเมื่อรวมโครงการประกันรายได้ข้าวและมาตรการคูปองแล้วในปีที่ 3 นี้จะใช้งบเงินกว่า 1.5 แสนล้านบาท ส่วนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการชายไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 2 ไร่ กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

4.69 ล้านครัวเรือน จะใช้จ่ายเงินกว่า 5.4 หมื่นล้านบาท รวมเบ็ดเสร็จกว่า 2.07 แสนล้านบาท "แพงมากงบประมาณขนาดนี้สามารถช่วยเหลือคนได้ทั้งประเทศแล้วยังในภาวะวิกฤติแบบนี้ไม่ควรจะใช้จ่ายเงินมากขนาดนี้ เพราะไม่ได้เดือดร้อนที่สุดหากราคาข้าวต่ำก็มีประกันรายได้ต่ำอยู่แล้ว" ปัญหาที่ 2 กลายเป็นวิกฤติเศรษฐกิจการคลังในระยะยาวเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในหลายประเทศมาแล้ว ตอนนั้นรัฐบาลติดหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กว่า 5 แสนล้านบาท เฉพาะหนี้อุดหนุน

ภาคเกษตรที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกปี นึกภาพแค่จ่ายดอกเบี้ยก็เกินงบประมาณแล้ว ดังนั้นรัฐบาลต้องมีระบบใหม่ ต้องมีความคิดใหม่ในการให้ความช่วยเหลือ โดยไม่ผูกกับการผลิต เช่น ตัวอย่างบัณฑิตสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัณฑิตจน" ที่ใช้เงินอุดหนุนผู้มีรายได้น้อย ไม่ว่าอาชีพไหน ได้รับการช่วยเหลือเหมือนกัน ไม่ผูกกับการผลิตแล้วจะมีแรงจูงใจให้ดีขึ้น จะต้องให้ได้เหมือนกันกับคนที่ไม่ใช่เกษตรกร "ปัญหาเวลานี้เกษตรกรก็หันมาปลูกแค่ 5 พืช ในโครงการประกันรายได้ เงินช่วยเหลือควร

สหประชาชาติแห่งสหประชาชาติกำหนดให้ปี 2564 เป็น "ปีแห่งผักและผลไม้สากล" (International Year of Fruits and Vegetables, 2021) เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของผัก และผลไม้ในเวทีระดับนานาชาติ และระดับโลก ผักเป็นภาคส่วนหนึ่งของอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายและป้องกันโรค แต่ยังมีอาหารอีกหลายประเภทที่มีคุณค่าและเป็นได้มากกว่านิยามแค่ "อาหาร"

เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา 3 หน่วยงานหลักได้ประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืน "อิมและดี 2030" "Healthy Diets for All" เพื่อต่อ ยอดพันธกิจและผลการดำเนินงาน ความร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสนับสนุนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit 2021: UNFSS 2021 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้แก่ ภาย จิต ปัญญา สังคม ซึ่งอาหารเป็นเครื่องมือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สสส. มียุทธศาสตร์การทำงานของแผนอาหารเพื่อสุขภาพว่า เน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต้นแบบระบบห่วงโซ่อาหาร โดยบูรณาการทำงานระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัยในครัวเรือน โรงเรียน และองค์กร ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานครั้งนี้ สสส. จะร่วมกับภาคีเครือข่าย รวบรวมองค์ความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลวิชาการ การพัฒนา โยบายสาธารณะ ถอดบทเรียน สื่อสารความรู้สู่สังคม รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงสิทธิความเป็นพลเมืองอาหาร ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อน ทั้งในด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการ

"ระบบอาหารสำคัญกับสุขภาพ โลกไม่ได้คิดต่อเรื่องนี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิต 3 ใน 4 ของประชากรและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่สูง การบริโภคผักผลไม้ที่ลดลงทั่วโลกและนำไปให้บริโภคผักต่อวันคนละ 4 ชิด แต่คนไทย บริโภคได้เพียง 30% ของคำแนะนำ ซึ่ง สสส.พยายามมีส่วนร่วมต่อ



'อิมและดี 2030' ผลิตอาหาร สร้างความยั่งยืนทุกมิติ

ระบบผลิตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และมีพื้นที่เวทีกกลางกระจายสินค้า ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ เพื่อจะก้าวต่อไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน" ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าว

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ตามเวลาประเทศไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม UNFSS 2021 ร่วมกับผู้นำโลกกว่าอีก 155 ชาติ จากทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 76 (76th Session of the United Nations General Assembly) ผ่านระบบประชุมทางไกล

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนการอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ กล่าวว่า การประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนของทั้ง 3 หน่วยงานครั้งนี้ จะทำให้เกิด 1.การจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ "Healthy Diets for All" เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 2.การสร้างองค์ความรู้และระบบรองรับการดำเนินงาน 3.การพัฒนากระบวนการจัดการร่วมกันเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ และ 4.การสื่อสารสังคม जनเกิดการรับรู้ตระหนัก และส่งเสริมพลังขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 2030: SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ภายในปี 2573 โดยเฉพาะเป้าหมายด้าน "การยุติความหิวโหย การบรรลุความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงภาวะโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน" ซึ่งจะนำเสนอกในการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลกด้วย

การคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า ประเทศไทยมีการดำเนินการในระดับนโยบาย เช่น การบัญญัติ "สิทธิในอาหาร" ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยกำหนดเป้าหมายร่วม เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมและสามารถจัดการปัญหาเพื่อ "ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ" ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

นสพ.สุกศม์ ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงทางอาหารตลอดห่วงโซ่ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กล่าวว่า ความมั่นคงทางอาหาร งานส่วนใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นผลิตกลุ่มอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ สับปะรด กล้วยหอม อาหารเหล่านี้เกินความต้องการ ขณะที่โคเนื้อ หอมแดง กระเทียม ยังผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศไทย แต่โดยรวมแล้วประเทศไทย มีความมั่นคงทางอาหารดี

ด้าน ดร.ธนวรรษ เทียนสิน ประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (Chairperson of Committee on World Food Security หรือ CFS) และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม (FAO/IFAD/WFP) กล่าวว่า ในภาวะที่เกิดวิกฤติโควิด-19 สะท้อนให้เห็นว่า โลกยังประสบกับระบบอาหารแต่ละประเทศ มีความสามารถในการผลิต และเผชิญต่อภาวะวิกฤติไม่เหมือนกัน ดังนั้น โจทย์สำคัญคือทำอย่างไรให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ

"อาหาร" เป็นมากกว่าการผลิตและการบริโภคมีอีกด้านขึ้นมา เห็นพลังของเครือข่ายในพื้นที่ ที่ชัดเจนทั้งรัฐ ชุมชน และเอกชน.

เกษตรกร 'ศรีสงคราม' ผันชีวิตราชการ

ปลุกป่า 'บนภูเขา'

สร้างแหล่งอาหาร-รายได้มั่นคง



ส สำหรับหลายคนการทำเกษตรคงไม่ใช่เรื่องที่ยากและไกลตัว ความรู้วิธีการและความคุ้นเคยเรียกได้ว่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็ก แต่การทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไร

การทำงานที่หลายคนมองว่ามีความมั่นคงในชีวิตสูงและมีความสุขกับการรับราชการที่ไผ่ผืน นั้นคงไม่ใช่คำตอบและเป็นคำถามอยู่ในใจเสมอสำหรับ นายยุทธ วงศ์โสภาก อดีตข้าราชการทหาร และ นางสาวต วรงค์โสภาก ที่มองว่าความมั่นคงในชีวิตและความสุขที่แท้จริงคือการทำเกษตรที่พอเพียงและพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด จึงจะเป็นเส้นทางที่ทำให้เขาและครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในอาชีพที่เขารัก

นายยุทธกล่าวว่า เดิมก่อนที่ตนเองจะผันชีวิตมาเป็นเกษตรกรและทำการเกษตรแบบเต็มตัวอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากมีใจรักและเห็นมาตั้งแต่เด็ก และเมื่อมีโอกาสในการเข้าไปรับราชการทหารก็คิดอยู่เสมอว่าตนเองจะใช้ชีวิตไปจนถึงระยะเวลาเกษียณอายุราชการเพื่อเป้าหมายอะไร

กันแน่ ในระหว่างที่กำลังหาคำตอบให้กับตนเอง ก็ได้เดินทางกลับบ้านจากที่ทำงานในทุกสัปดาห์ระหว่าง จ.ร้อยเอ็ด ถึง จ.นครพนม ซึ่งมีระยะทางที่ไกล แต่ด้วยความตั้งใจว่าสักวันหนึ่งตนเองจะกลับมาเริ่มต้นทำการเกษตรบนพื้นที่ของตนเอง ประมาณ 6 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ที่รัฐจัดสรรให้ทำกิน และเมื่อคิดและตั้งใจแล้วว่าจะต้องทำการเกษตรที่ตนเองอยากจะทำจึงได้ตัดสินใจลาออกจากราชการ และเดินทางกลับบ้านมาทำการเกษตรกับภรรยาที่บ้านปฏิรูป

ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม โดยเริ่มปลูกพืชหลากหลายชนิด ลองผิดลองถูกกับการทำการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งด้านปศุสัตว์ ประมง และพืช และพบว่าด้านปศุสัตว์มีต้นทุนการผลิตที่สูงและเกิดการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เพราะผลผลิตมีปริมาณมาก หรือเมื่อเราต้องการจำหน่ายผลผลิตก็จะมราคาดที่ถูก

นายยุทธกล่าวอีกว่า หากเกษตรกรชะลอการจำหน่ายผลผลิตออกไปเพื่อรอให้ราคาตลาดขยับขึ้น จะทำให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จากการที่ตนเองเดินทางไปกลับบ้านอยู่เป็นประจำและเส้นทางที่เดินทางผ่านภูเขา จึงสังเกตเห็นว่าต้นไม้บนภูเขาทำไม่ถึงเจริญเติบโตได้ดีตลอดทั้งปี จึงนำเอาประสบการณ์ที่พบเห็นมาปรับใช้ ในหลักของ "ภูเขา" คือ "ต้นไม้ในป่าบนภูเขาที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี สมบูรณ์ในสภาพธรรมชาติและสามารถให้ผลผลิตได้ โดยการอยู่ร่วมกันหลากหลายชนิด ที่เป็นลักษณะของการเกื้อกูลกัน"

"ซึ่งหลักที่สำคัญ คือ ต้นไม้ในภูเขาที่มีการเจริญเติบโตที่ดี และการนำใบไม้ที่ร่วงหล่นในพื้นที่มากองหมักไว้ และรอให้ย่อยสลายโดยธรรมชาติ จากนั้นก็นำพืชที่ต้องการมาปลูก ทำให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดี รวมไปถึงการปลูกพืชในระยะชิดที่จะช่วยให้พื้นที่เกิดความชุ่มชื้นและเกิดการ



แข่งขันของต้นพืชตามธรรมชาติ ทำให้การทำเกษตรของตนเองเป็นเรื่องที่ง่ายและใช้หลักของธรรมชาติในการบริหารจัดการเอง”

นางสาวดกกล่าวว่า จากที่เริ่มต้นการทำเกษตรในรูปแบบของการปลูกป่านภูเขา ที่ผ่านมาก ทำให้เริ่มมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการทำเกษตรในรูปแบบนี้ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัว เกิดความสมดุลของธรรมชาติ ทำให้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีต่างๆ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดรายจ่ายได้มากขึ้น ปัจจุบันที่สวนมีการปลูกพืชที่หลากหลายในรูปแบบผสมผสาน เช่น ปลูกกล้วยมากกว่า 20 สายพันธุ์ มีการจำหน่ายหน่อกล้วย และผลผลิตกล้วย ไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น พุเรียน เงาะ นอกจากนี้ยังมีกรนำถ่านไม้ มาใช้รองก้นหลุมก่อนและใส่รอบๆ โคนต้นพืช เพื่อช่วยกักเก็บธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชและเป็นแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน และยังมีการนำเทคนิคในการฝังท่อพีวีซี กับต้นไม้ผลที่ปลูก เพื่อช่วยระบายอากาศในดินและให้น้ำถึงจุดระดับที่รากพืชที่พืชต้องการนำไปใช้ได้ทันที

นางสาวดกกล่าวด้วยว่า ทุกวันนี้ผลผลิตที่ออกมาไปจำหน่ายที่ตลาดในชุมชน ซึ่งผู้บริโภคให้การตอบรับที่ดีและมีปริมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ ถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์โควิด-19

ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย เพราะการจำหน่ายผลผลิตยังสามารถจำหน่ายได้ตามปกติและนำผลผลิตที่มากประกอบอาหารได้ ทำให้ไม่ได้รับความเดือดร้อนและมีความสุขกับความเป็นอยู่ทุกวันที่ตนเองมองว่ารู้สึกภาคภูมิใจมาก ที่ทุกวันนี้ทำการเกษตรจนสามารถส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรี และมีรายได้ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี จากการจำหน่ายผลผลิตทุกอย่างภายในสวน ทำให้การทำเกษตรที่ตนเองต้องการประสบความสำเร็จ”

“จนทุกวันนี้ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ต.ศรีสงคราม ที่เป็นจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร และยังเป็นแปลงต้นแบบการนำระบบส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนในพื้นที่ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นับว่าเป็นความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรมากสำหรับตนเองและครอบครัว”

บัณฑิต แสงวิจิตร

'พณ.' มั่นใจเกินเป้า ส่งออกปี'64โต15%

**'อู๊ดดำ' รุกตลาดใหม่
สมัคร 'เที่ยวด้วยกัน'
วันแรกแห่จองคึกคัก
'จรินทร์' สั่งชำนอตทุต พณ. เร่ง
เจาะตลาดใหม่ (อ่านต่อหน้า 4)**

ต่อจากหน้า 1

ส่งออก

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันคึกคัก

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เป็นวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จำนวน 2 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และโครงการทัวร์เที่ยวไทย จำนวน 1 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย พบว่าข้อมูลเวลา 12.00 น. ของการลงทะเบียนวันแรกสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จ 165,003 คน จำนวนผู้ประกอบการโรงแรมลงทะเบียนสำเร็จ 166 ราย ไม่รวมผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้กับ ททท. จำนวนประมาณ 3,900 ราย ส่วนโครงการทัวร์เที่ยวไทย ข้อมูลเวลา 11.00 น. ของการลงทะเบียนวันแรก มีบริษัททัวร์ที่ลงทะเบียนและเปิดการใช้งานแอปพลิเคชันดูเงินแล้ว จำนวน 1,561 ราย, บริษัททัวร์สมัคร จำนวน 316 ราย, บริษัททัวร์จัดทำรายการนำเที่ยวเสนอ ททท. แล้ว 99 รายการ และบริษัททัวร์รอดตรวจรายการนำเที่ยว 71 รายการ โดยเน้นย้ำว่าการเปิดระบบให้ลงทะเบียนครั้งนี้เป็นรอบของผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันทั้ง 2 เฟสที่ผ่านมา เป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ ส่วนผู้ที่เคย

ลงทะเบียนรับสิทธิเราเที่ยวด้วยกันใน 2 เฟสแล้วแต่ยังไม่ใช้สิทธิส่วนลดห้องพักในการเดินทางท่องเที่ยวเลย หรือใช้สิทธิบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบ 15 คืน หรือสิทธิที่กำหนดให้ต่อคน กรณีนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถจองห้องพักได้ในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ พร้อมกับผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ได้ทันที

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า รายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จำนวน 2 ล้านสิทธิ รัฐจะมอบส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 15 ห้องหรือคืน) รวมถึงให้คูปองมูลค่า 600 บาทต่อวัน (รวม 15 วัน) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเช่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง ซึ่งหากเช็กอินเข้าพักแล้วเสร็จจะได้รับคูปองเป็นรายวันทันที หลังเวลา 17.00 น. และในกรณีเดินทางผ่านเครื่องบินจะได้รับส่วนลดค่าตัวเครื่องบินคืน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนดเท่านั้น) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง ซึ่งสามารถลงทะเบียนหลังเช็กเอาท์โรงแรมแล้ว

ย้ำไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

"ผู้ที่เคยลงทะเบียนได้สิทธิแล้วในทั้ง 2 เฟสแรกก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รอแต่วันที่ 8 ตุลาคมนี้ สามารถจองห้องพักล่วงหน้าเพื่อใช้สิทธิเป็นส่วนลดในการท่องเที่ยวได้ทันที โดยจะได้ตามสิทธิที่เหลือ เช่น หากไม่เคยใช้สิทธิจะได้รับสิทธิ 15 ห้องหรือคืน แต่หากใช้สิทธิแล้วบางส่วนก็จะสามารถใช้สิทธิส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิได้ ทั้งนี้ ไม่ต้องตกใจ หากข้อมูลในแอปพเพ้าค้างยังไม่แสดงข้อมูล เพราะข้อมูลจะแสดงในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ ทั้งการตรวจสอบสิทธิคงเหลือและจองที่พักคราวเดียว ซึ่งเป็นการจองล่วงหน้า 7 วันเพื่อให้พร้อมเดินทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ส่วน

โครงการทัวร์เที่ยวไทยก็เริ่มลงทะเบียนผ่านแอปพเพ้าได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคมนี้ และเริ่มเที่ยวได้ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้เช่นกัน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในเฟส 1 หรือเฟส 2 ที่ใช้สิทธิครบแล้ว 15 ห้องหรือคืน จะไม่ได้สิทธิเพิ่ม ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" นายยุทธศักดิ์กล่าว

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับการป้องกันการทุจริตในโครงการครั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้สิทธิร่วมโครงการ โดยในส่วนของผู้ประกอบการจะต้องส่งข้อมูลจำนวนห้องพักและราคาก่อนการเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วมโครงการว่าราคาปรับขึ้นหรือลดลงมากน้อย เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร รวมถึงจะต้องได้รับการชำระค่าห้องพักหรือค่าบริการในคูปอง 600 บาท ผ่านแอปพเพ้าติดตั้งและดูเงินเท่านั้น ส่วนผู้ใช้สิทธิจะต้องจองห้องพักล่วงหน้า 7 วันเพื่อส่งข้อมูลเป็นรายงานและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงเมื่อเดินทางเข้าใช้บริการโรงแรมหรือที่พักแล้วจะต้องสแกนใบหน้าเพื่อชำระค่าห้องพักอีกครั้งด้วย นอกจากนี้ ททท. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (ทกจ.) และตำรวจท่องเที่ยว จะทำการสุ่มตรวจสอบการเข้าพักและใช้บริการจริงในแต่ละพื้นที่ด้วย

'อาคม' ย้ำกรม.ไอเค1 แสนล.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินมาตรการสร้างอาชีพใหม่ให้แรงงานที่ต้องกลับบ้านจากผลกระทบโควิด-19 และช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ยังไม่สามารถเปิดธุรกิจได้ โดยเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้เสนอกรอบดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการแล้ว โดยกรอบที่เสนอนั้นมีวงเงินประมาณ 1 แสนล้านบาท ส่วนจะนำมาใช้อย่างไรนั้นจะมีรายละเอียด

แม่เหล็ก 4 สาย หนุนส่งออกไทย

EXIM BANK คาดการณ์
มูลค่าส่งออกไทยปี 2564
ขยายตัว **Double Digits**
(13-14%)

- สายที่ 1: เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว 'ดี' ทำให้เร่งการใช้จ่าย
- สายที่ 2: ราคาสินค้า 'ดี' โดยเฉพาะ สินค้าโภคภัณฑ์ อย่างน้ำมัน
- สายที่ 3: สินค้าไทย 'โดนใจ' สินค้าไทย ตอบสนองกระแส Work from Home
- สายที่ 4: เงินบาท 'เป็นใจ' ค่าเงินบาทอ่อน

3 ท่วง ส่งออกปี 2565

- ห่วงเศรษฐกิจโลก ไม่ดีเปราะบาง
- ห่วงราคาสินค้าโภคภัณฑ์/เงินบาทไม่เป็นใจ
- ห่วงคู่ค้า เบียดหัวนี้เพิ่ม

ที่มา : ข้อมูลจากการประเมินจาก 'ปฏิสัมพันธ์ส่งออก พลิกเศรษฐกิจไทย'
กราฟิกมติชนรายวัน/Matchon Daily Graphic(26.09.2021)

ละเอียดยกมาอีกครั้

“แม้ว่ากระทรวงแรงงานจะรายงานว่าตัวเลขคนออกจากงานแล้วจ้างงานใหม่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน แต่ยังมีแรงงานบางส่วนที่ยังไม่รู้ว่าจะออกจากงานไปแล้วกลับเข้ามาสู่ระบบการจ้างงานหรือประกันสังคมหรือไม่ จะสังเกตได้ว่าคนที่ออกจากงานบางส่วนกลับภูมิลาเนาเพื่อรอโรงงาน ร้านอาหารกลับมาเปิด บางส่วนเปลี่ยนใจอยู่บ้าน รอฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากโดยเน้นไปที่ภาคชนบท” นายอาคมกล่าว

นายอาคมกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม 2 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือแรงงานผ่านระบบประกันสังคมมาตรา 33, 39, และ 40 รวมทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีอีกด้วย ซึ่งรัฐบาลให้เงินไปเลย โดยใช้หลักเกณฑ์ตามจำนวนของลูกจ้าง รายละ 3,000 บาท แต่ไม่เกิน 200 คน ดังนั้น เอสเอ็มอี 1 ราย หากมีลูกจ้าง จำนวน 200 คน จะได้รับเงินช่วยเหลือกว่า 6 แสนบาท ซึ่งเป็นการเติมสภาพคล่องในช่วงที่ปิดกิจการ ทั้งยังมีมาตรการทางด้านการเงิน ทั้งด้านสินเชื่อ และการพักชำระหนี้ โดยสถาบันการเงินทุกแห่งพร้อมให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ ทั้งการพักชำระหนี้และการยืดเวลาการชำระหนี้ รวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ด้วย

เร่งใช้เงินพ.ร.ก.เงินกู้5แสนล้าน

นายอาคมกล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการเติมสภาพคล่อง เช่น ธนาคารออมสิน ที่ขาดสภาพคล่องก็สามารถนำที่เดินมาใช้กู้เงินได้ เอสเอ็มอีแบงก์ ที่รับเงินจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มาปล่อยสินเชื่อ เป็นต้น ส่วนเอสเอ็มอีที่ขาดความรู้ก็จะเข้าไปแนะนำด้านเทคนิคการตลาด การผลิต และการวิจัยพัฒนาธุรกิจ ขณะที่เอสเอ็มอีที่ไม่ได้อยู่ในระบบเนื่องจากเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) มาก่อน และอาจจะมีความเสี่ยงหลายธนาคารก็จะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้ อย่างสภาพการการค้าก็มีมาตรการที่ดูแล เช่น ที่ช่วยน้อง ในการรับสินค้าเข้ามาขายในห้างสรรพสินค้า หรือการให้เครดิตเทอมที่ยาวขึ้น สำหรับผู้ผลิตที่ส่งของมาให้ในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

“เอสเอ็มอีของไทยมีกว่า 3 ล้านราย แต่ที่เข้ามาอยู่ในระบบไม่มาก ปัญหาส่วนหนึ่งคือมีหนี้สินหลายแบงก์ และธุรกิจไม่ได้ประสบความสำเร็จมาก่อน อาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขของแบงก์ ส่วนโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ผู้จบการศึกษาใหม่ หรือโค-เพย์เมนต์ ที่ช่วยเหลือการจ้างงานคนละครั้งนั้น คณะกรรมการใช้จ่ายเงินก็ได้เสนอกรอบเรื่องการจ้างงานให้ ครม.พิจารณาแล้ว ส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรต้องรอดูตาม ซึ่งมาตรการนี้นับเป็นมาตรการที่สำคัญในการช่วยรักษาราชการ

จ้างงาน” นายอาคมกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครม.ได้อนุมัติในหลักการให้หน่วยงานของรัฐโดยขอของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มีหน้าที่จัดทำรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ทั้งเพื่อการพยุงการจ้างงาน เพื่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและเพื่อกระตุ้นการบริโภค ในการเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อรวบรวมและจัดทำความเห็นเสนอคณะกรรมการการคลังกรองการใช้งบประมาณการใช้จ่ายตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท ในส่วนแผนการฟื้นฟู 1.7 แสนล้านบาท เป็นรอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1-1.2 แสนล้านบาท และรอบที่ 2 จำนวน 5-7 หมื่นล้านบาท

ส.ค.เที่ยวบินเข้าออกไทยวูบ11%

รายงานข่าวจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย หรือ บวท. ระบุถึงปริมาณเที่ยวบินเข้า-ออกน่านฟ้าไทยในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงระบอบอย่างต่อเนื่องและมาตรการควบคุมการบินเข้า-ออกพื้นที่สีแดงเข้ม ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินในเดือนสิงหาคมลดลงจากเดือน

กรกฎาคมกว่า 11% โดย บพท.ได้ให้บริการจราจรทางอากาศ รวมทั้งสิ้น 16,077 เที่ยวบิน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ 18,151 เที่ยวบิน หรือลดลงมากถึง 2,074 เที่ยวบิน

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยรวม 16,077 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 5,849 เที่ยวบิน เที่ยวบินภายในประเทศ 1,969 เที่ยวบิน เที่ยวบินผ่านน่านฟ้า 2,698 เที่ยวบิน และเที่ยวบินสนับสนุนการปฏิบัติการกิจราชการและทหาร 5,561 เที่ยวบิน โดยมีการทำการบินใน 8 สนามบินหลัก ดังนี้ สนามบินสุวรรณภูมิ มีจำนวนเที่ยวบินมากที่สุด 5,499 เที่ยวบิน รองลงมาคือดอนเมือง 1,552 เที่ยวบิน ภูเก็ต 638 เที่ยวบิน นครศรีธรรมราช 467 เที่ยวบิน อุตรดิตถ์ 327 เที่ยวบิน เชียงใหม่ 254 เที่ยวบิน อุบลราชธานี 232 เที่ยวบิน และเชียงราย 18 เที่ยวบิน

รายงานข่าวระบุว่า จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นว่าเที่ยวบินในเดือนสิงหาคมลดลงจากเดือนกรกฎาคมกว่า 2 พันเที่ยวบิน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเดือนสิงหาคมยังคงรุนแรง รัฐมีมาตรการจำกัดการเดินทาง ล็อกดาวนพื้นที่จังหวัดกลุ่มสีแดง ทำให้คนกลับชะลอการเดินทางอีกครั้ง โดยเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ พบว่าเที่ยวบินลดลงมากถึง 2,190 เที่ยวบิน ขณะที่เที่ยวบินระหว่างประเทศลดลง 129 เที่ยวบิน ขณะที่เที่ยวบินทหารและเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าเพิ่มขึ้น 93 และ 152 เที่ยวบิน ตามลำดับ

ส.ค.ส่งออกโตต่อโต8.93%

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือนสิงหาคม 2564 มีมูลค่า 21,976.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 8.93% คิดเป็นเงินบาท ประมาณ 715,416.40 ล้านบาท ทำให้ 8 เดือนแรก มีมูลค่า 176,961.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 15.25% คิดเป็นเงินบาท 5,441,613.75 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธ ส่งออกสินค้าแท้จริงจะบวกได้ 19.43% และ 8 เดือนแรกบวก 21.22% สะท้อนการส่งออกในกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงตลาดส่งออกส่วนใหญ่ขยายตัวเป็นบวก ยกเว้น 3 ตลาด คือ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี

นายจรินทร์กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญสนับสนุนการส่งออกเดือนสิงหาคมของไทยคือ 1.มาตรการการแก้ปัญหาเชิงรุกและต่อเนื่องของ กรอ.พาณิชย์ 2.การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งยังคงดีได้

ประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจโลกปี 2564 จะโตเร็วที่สุดในรอบ 5 ทศวรรษ หรือ 50 ปี โดยโตมากในตลาดสำคัญ เช่น สหรัฐ จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เป็นต้น 3.ดัชนี PMI เป็นดัชนีของผู้จัดซื้อทางภาคการผลิตรวมของโลก มากกว่า 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 แปลว่าพร้อมซื้อและมีสัญญาณดีมาดี 4.ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้านราคาของไทยสูงขึ้น ขายสินค้าได้มากขึ้น

สินค้าเกษตรขยายตัวดี'ยาง'นำโด่ง

"มีข้อสังเกต 4 ข้อ คือ 1.เวียดนาม ซึ่งตัวเลขส่งออกดีมาโดยลำดับ เดือนสิงหาคมติดลบ 1.7% เพราะสถานการณ์โควิด 2.ไทยตัวเลขการเติบโตเดือนสิงหาคมน้อยกว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพราะเผชิญปัญหาคล้ายเวียดนาม โควิดรอบใหม่ และมีการล็อกดาวน แต่ไทยสามารถแก้ปัญหาเชิงรุกได้อย่างรวดเร็วร่วมกับเอกชน และรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยกระทรวงพาณิชย์แก้ปัญหาจึงทำให้ตัวเลขการส่งออกเดือนสิงหาคมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 3.ภาพรวมการส่งออกในรอบ 8 เดือน บวก 15.25% เกินกว่าเป้าที่กำหนดไว้ที่ 4% ถ้ารวม 8 เดือน หักน้ำมันทองคำ และยุทธปัจจัยบวก 21.22% และ 4.เดือนสิงหาคมสินค้าเกษตรยังขยายตัวได้ดีมาก บวก 45.5% ยางพารา บวก 98.8% หรือเกือบ 100% ผักผลไม้สดและแช่เย็นแช่แข็ง บวก 84.8% ในรายสินค้า เช่น เงาะบวก 431% เพราะได้ตลาดมาเลเซีย ตลาดสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกา ซึ่งตลาดใหม่หลายประเทศเป็นตลาดผลไม้สำคัญของไทยต่อไป ทูเรียนบวก 315.48% ลำไยบวก 102.67% มังคุดบวก 44.16% ที่น่าสนใจคือ ข้าว ตัวเลข 7 เดือนแรกไม่ดีเท่าที่ควร แต่หลังเงินบาทอ่อนค่า เศรษฐกิจโลกเริ่มดีขึ้น ความต้องการบริโภคข้าวสูงขึ้นผู้ส่งออกข้าวเดินทางเจาะตลาด ทำให้เดือนสิงหาคมเป็นบวกถึง 25.44% เมื่อดูสัญญาณจบลินนี้มีแนวโน้มดีกว่าตัวเลขสัญญาณส่งออกข้าว

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 4

ส่งออก

ภาคเอกชนปกติเฉลี่ยเดือนละ 4-5 แสนตัน เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 7 แสนตัน และเดือนสิงหาคม 8 แสนตัน กระทรวงจะจับมือภาคเอกชนเดินทางขับเคลื่อนการส่งออกต่อไป เพื่อทำรายได้ให้กับประเทศ นำรายได้จากการส่งออกนี้ไปแปลงเป็นเส

ตีหรืออัตราการค้าเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้มีเม็ดเงินไปทำงานประมาณแผ่นดิน สร้างถนน ไฟฟ้า ประปา มาทำประกันรายได้ ช่วยเหลือเกษตรกร ทั่วงบประมาณสาธารณสุข การฟื้นฟูเศรษฐกิจอื่น เพื่อช่วยคนไทยทั่วประเทศต่อไป โดยมีการส่งออกเป็นทัพหน้าเป็นปัจจัยสำคัญในการนำเงินเข้าประเทศ" นายจรินทร์กล่าว

'จรินทร์'มั่นใจส่งออกโต2หลัก

นายจรินทร์กล่าวว่า การนำเข้าเดือนสิงหาคม 2564 มีมูลค่า 23,191.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 47.92% ทำให้เดือนสิงหาคม ไทยขาดดุลการค้า 1,215.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วน 8 เดือนแรกปีนี้ นำเข้ามีมูลค่า 175,554.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 30.97% แต่ยังคงได้ดุลที่ 1,406.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการนำเข้าที่สูงสะท้อนความต้องการสินค้าไทยและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในอนาคตดีขึ้นแน่นอน จึงได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลก นอกจากผลักดันแผนงานปกติแล้ว ให้เร่ง 2 ข้อ คือใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเปิดเสรีการค้า และเจาะตลาดใหม่ ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง เช่น รัสเซีย ซีไอเอส แอฟริกา ตะวันออกกลาง เป็นต้น "วันอังคารที่ผ่านมา (21 ก.ย.) ผมพูดใน ครม. (ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี) ว่าตลาดรัสเซียกับตลาดกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) เป็นตลาดที่สำคัญมาก ทำมาหากาย (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) อยากให้ไปเร่งเจาะตลาด ซึ่งแผนของกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญมากเพราะจะเป็นตลาดใหม่ ตัวเลขยังไม่มาก และแอฟริกา ตะวันออกกลาง และตลาดแอฟริกาตะวันออกเป็นตลาดสำคัญ นอกจากตลาดอื่นๆ ทั้งนี้ ยังมั่นใจส่งออกไทยจากนี้ยังดี แต่อาจบวกไม่ได้มากเหมือนเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เพราะติดในเรื่องโควิดและล็อกดาวน น่าจะดีหลังเดือนตุลาคม แต่ทั้งปีตัวเลขเกินเป้าแล้ว 4% 3-4 เท่าตัว คงต้องดูสถานการณ์อีก เดือนตุลาคมจะชัดเจนว่าทั้งปีเท่าไร หากภาคเอกชนก็มองว่าปีนี้ส่งออกจะขยายตัวได้ 2 หลักแน่นอน" นายจรินทร์กล่าว

ยอดนำเข้าพุ่งขึ้นภาคผลิตขยายตัว

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวถึงปัญหาขาดแคลนชิปในการพัฒนาสินค้า เซมิคอนดักเตอร์ รถยนต์ไฟฟ้า ว่าช่วงที่ผ่านมาภาคการผลิตต้องการสูง และประเทศผู้ผลิตรายสำคัญ เช่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ และได้หัน เกาหลีใต้ประสบปัญหาโควิดมีผลทำให้กระทบต่อการผลิตหยุดการผลิต

ชั่วคราว จากการสอบถามภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 จะไม่กระทบกับสินค้าส่งออกเท่าไรนัก เพราะมีสินค้าคงคลังเก็บไว้อยู่เยอะจะเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นในไตรมาสที่ 4 โดยตัวเลขสินค้าส่งออกด้านนี้ในช่วงที่ผ่านมาขยายตัวได้ดีอยู่ทั้งรถยนต์ อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า ภาคเอกชนหวังว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น เพราะช่วงที่ผ่านมามีความต้องการมากจนผลิตไม่ทันและปัญหาภัยธรรมชาติ และโควิดโรงงานไม่สามารถผลิตได้

นายภูสิตกล่าวว่า สำหรับการนำเข้าในเดือนสิงหาคมที่มีมูลค่าขยายตัวถึง 47.92% มาจากการนำเข้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป มีมูลค่าสูงขยายตัวถึง 65.73% การนำเข้าสินค้าทุนขยายตัว 23.82% สาเหตุของการขยายตัว 2 ปัจจัยสำคัญคือ 1.การฟื้นตัวของภาคการผลิต เพื่อการผลิตและส่งออกไป 2.ราคาสินค้าวัตถุดิบยังขยายตัวสูงขึ้นตามความต้องการใช้สินค้าทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งน้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลเพื่อมาใช้ในการขยายตัวของภาคการผลิต การส่งออกที่เหลือในปี 2564 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ประเมินว่ายังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แม้การขยายตัวอาจจะชะลอตัวลงเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานเริ่มปรับตัวสูงจากในช่วงปลายปีที่แล้วอุปสงค์จากต่างประเทศ มีทิศทางฟื้นตัวดี จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกประเทศคู่ค้าสำคัญกิจกรรมต่างๆ เมื่อการเปิด-คล้ายล็อกดาวน์กลับสู่สภาวะปกติ การส่งออกทั้งปีน่าจะขยายตัวเกินเป้าหมาย 4% แน่นนอน

นายภูสิตชี้แจงว่าการนำเข้าในเดือนสิงหาคม 2564 ขยายตัวร้อยละ 47.92 เนื่องจากการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป และสินค้าเชื้อเพลิง ขยายตัวในระดับสูง จากภาคการผลิตที่ฟื้นตัว และราคาสินค้าวัตถุดิบขยับตัวสูงขึ้นตามความต้องการใช้สินค้าทั่วโลกสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราการขยายตัวดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดในรอบปี เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าในเดือนพฤษภาคม 2564 ขยายตัวถึงร้อยละ 63.54 โดยเป็นการขยายตัวจากการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงเป็นสำคัญ ตามการฟื้นตัวของภาคการผลิต ส่งผลให้การนำเข้าน้ำมันดิบในเดือนพฤษภาคม ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 524.0

นายภูสิตกล่าวว่า สำหรับดุลการค้าเดือนสิงหาคม 2564 ขาดดุลที่ 1,215.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นขาดดุลการค้าในรอบ 19 เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ที่มีการขาดดุลอยู่ที่

1,338.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมดุลการค้า 8 เดือนแรกของปี 2564 ยังคงเกินดุลที่ 1,406.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ลุ้นส่งออกทั้งปีโต2หลัก13-15%

นางพรพรรณนิล ศตวรรษธำรง ผู้อำนวยการกองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ (สนค.) กล่าวว่า ตลาดส่งออกสำคัญยังขยายตัวต่อเนื่อง แม้ชะลอลงบางส่วนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าในหลายประเทศ ส่วนแนวโน้มและแผนส่งเสริมการส่งออกปี 2564 การส่งออกของไทยในปี 2564 มีแนวโน้มของการขยายตัวที่ดี สะท้อนจาก 1.สินค้าอุตสาหกรรมหลายรายการยังเติบโตต่อเนื่องเป็นสัญญาณบวกต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของไทย 2.ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน อาทิ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ 3.มาตรการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ในสหรัฐ จีน และสหภาพยุโรป และการเร่งฉีดวัคซีนทั่วโลก ส่งผลดีต่อกำลังซื้อของประเทศคู่ค้า 4.ค่าเงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อสินค้าส่งออกของไทยที่เน้นการแข่งขันด้านราคา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำประเมินตัวเลขการส่งออกทั้งปี 2564 ในช่วง 4 เดือนที่เหลือ หากยังคงมูลค่าเดือนละ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ก็มีโอกาสที่ส่งออกทั้งปีจะได้ 13-15% โดยที่ส่งออกจะบวกในอัตราไม่ถึง 10% ได้สูง เพราะฐานมูลค่าปลายปี 2563 สูงขึ้นรวดเร็วหลังจากโควิดรอบ 2 คลี่คลายลง และเข้าเทศกาลปีใหม่ ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ใหม่ 2565 ค่าสั่งซื้อจะเข้ามาเพิ่มแค่ไหน ซึ่งเอกชนให้ข้อมูลกับกระทรวงพาณิชย์ว่าคำสั่งซื้อในต่างประเทศจะลดลงเหลือ 2-3 เดือน แทน 3-9 เดือน เหมือนการค้าปกติ และจับตาการนำเข้าค่อนข้างสูงจนทำให้ไทยขาดดุลการค้า ซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นได้บ่อยนัก

ชี้พ.ย.เปิดพท.เงินสะพัด3หมื่นล.

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงแผนการเลื่อนเปิดประเทศ เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน คงไม่มีผลกระทบการใช้จ่ายในประเทศ สำหรับการเปิดประเทศเป็นการมุ่งเน้นไปที่การเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ตอนนี้นี่สำคัญกว่า คือการเปิดเมือง

อย่างเช่นกรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็มีนักวิชาการทางการแพทย์เตือนให้ระวังการเกิดโควิด-19 ระลอกใหม่ ดังนั้นจึงต้องทำให้แน่ใจว่าประชาชนได้รับวัคซีนสองเข็มครอบคลุม 70% ของประชากร ซึ่งหอการค้าก็ตั้งคณะทำงานเป็นตัวแทนภาคเอกชน ไปทำงานร่วมกับภาครัฐ ช่วยในการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงและรวดเร็วมากขึ้น

นายสนั่นกล่าวว่า เรื่องการเปิดเมือง ได้หารือกับกรุงเทพมหานครที่เร่งทำงานในทุกส่วน ส่วนที่ภูเก็ตก็ได้ทำการศึกษาและแก้ไขจุดบกพร่อง จากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยภาคเอกชนมีความพร้อมเสมอสำหรับการจัดงานอีเวนต์ งานแสดงสินค้า ที่ทำภายใต้มาตรฐาน โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายอยู่แล้ว ด้านนักท่องเที่ยวเองก็ต้องผ่านการคัดกรอง มีหนังสือรับรองวัคซีน ดังนั้นส่วนนี้ไม่มีปัญหา เหลือเร่งวัคซีนในแรงงาน ซึ่งติดตรงที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ที่ต้องจัดการปัญหาให้ได้

นายสนั่นกล่าวว่า หวังว่าในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จะมีความพร้อมและความสบายใจที่จะเปิดประเทศเปิดเมืองได้ หากเปิดเมืองได้ เชื่อว่าช่วงปลายปีนี้ที่เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวจะมีเม็ดเงินสะพัดในระบอบเศรษฐกิจ 2-3 หมื่นล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ขยายได้อีก 0.1-0.2%

"ตอนนี้ทุกคนต่างก็เร่งมือ ช่วยสนับสนุนเปิดเมือง ทางภาคสาธารณสุขก็เข้าใจ พร้อมทั้งภาคเอกชนก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ดังนั้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจไทย" นายสนั่นกล่าว

หัวหน้าพร้อมรับทท.15ต.ค.

นายกรด โรจนเสถียร คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมสปาไทย ในฐานะประธานภาคเอกชนของโครงการหัวหน้า ริชาร์จ เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วมาเที่ยวแบบไม่กักตัว ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะเลื่อนเปิดอีก 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี (พัทยา อบางละมุง อ.สัตหีบ) เชียงใหม่ (อ.เมือง อ.แมริม อ.แม่แตง อ.ดอยเต่า) ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และเพชรบุรี (ชะอำ) ออกไปเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แทนวันที่ 1 ตุลาคม หรือ 15 ตุลาคมนี้ ตามที่กำหนดไว้เดิม โดยในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้

to Die, Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, Fast&Furious 9, Spider-man : No way Home นอกจากนี้ ยังมีภาพยนตร์ไทยที่จะทยอยเข้าฉายหลายเรื่อง อาทิ ร่างทรง, ล้มป่อย, ผู้ข่าวไต้หวัน อีสานจิวัด, มนต์รักวัวชน, อโยธยามหาละลาย, หอแก้วแตกแหกโค้วคิด, ล้ม ปลา น้อย เป็นต้น ซึ่งลูกค้าคนรักหนังต้องไม่พลาดการกลับมาร่วมล้มผีสอรรถรสของความสุขกับการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ด้วยความคิดถึงอีกครั้ง" นายรุตมภ์กล่าว และว่า อย่างไรก็ตามอยากเน้นย้ำให้ลูกค้าทุกคนยังคงรักษามาตรฐานส่วนบุคคล ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหากอยู่ในพื้นที่สาธารณะและรักษาความสะอาดส่วนบุคคลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสะอาดเพื่อลดการแพร่ระบาด



ภาคีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมพัฒนาการค้าเป็นงานร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่มีคุณภาพของสมาชิกและของสหกรณ์เป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้สะดวกมากขึ้น



อัมพร เดชพรหม

ซูเปอร์มาร์เก็ต สหกรณ์คอนสาร สร้างงาน-สร้างรายได้เกษตรกรยั่งยืน

สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่ได้เริ่มดำเนินโครงการร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ มาตั้งแต่ปี 2563 โดยได้มีการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปถั่วลิสงเพื่อจำหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ทางออนไลน์ และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัด

นางอัมพร เดชพรหม ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคอนสาร เล่าว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด จะรวบรวมสินค้าเกษตรจากสมาชิกสหกรณ์และจากเกษตรกรทั่วไปมาจำหน่าย และยังมีเชื่อมโยงกับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร โดยการนำข่าวสารของจังหวัดชัยภูมิไปแลกเปลี่ยนกับอาหารทะเล หรือผักผลไม้ หมุนเวียนตามฤดูกาลของจังหวัดชุมพร และระยอง มาจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ของที่นี่

“ส่วนหนึ่งของสินค้าที่นำมาจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จะเป็นของกลุ่มเกษตรกรที่เราส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงและนำมาแปรรูป



เพื่อจำหน่าย รวมถึงอาหาร และพืชผักต่างๆ ซึ่งพอมีโครงการของซูเปอร์มาร์เก็ตของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามา เราก็ได้รับโอกาสคือสามารถนำสินค้าเกษตรซึ่งเป็นของสมาชิกของสหกรณ์โดยตรงมาจำหน่าย ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น และสามารถจัดสรรในเรื่องของการปันผลให้สมาชิก ถือว่าโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตให้ผลตอบแทนที่ดี และการใช้บริการของสมาชิกก็เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกๆ ปีที่เราเคยดำเนินการมาในลักษณะของร้านค้าสหกรณ์”
นางอัมพร กล่าว

ด้านนางทองหลาง จวบโชค เกษตรกรอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง กล่าวว่า สหกรณ์มาช่วยในเรื่องปุ๋ย เรื่องยา และเงินทุนในการเพาะปลูกด้วย เวลาได้ผลผลิตออกมาแล้ว ก็จะนำไปตากแห้ง แล้วส่งขายให้กับให้กับสหกรณ์ ทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอด ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ขณะที่นายปรีชา ลาการัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เผยว่า เดิมสมาชิกสหกรณ์ดังกล่าวหารายได้ค่อนข้างมาก ทางคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จึงคิดหาวิธีการที่จะช่วยเหลือสมาชิกว่าทำอย่างไรจะมีเงินมา

ชำระหนี้ให้ได้ พอไปเจอโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนคือ การส่งเสริมตั้งกลุ่มอาชีพปลูกพืชหลังฤดูการผลิต เมื่อนำมาปฏิบัติแล้วสมาชิกก็อยู่ดีกินดีขึ้น จากที่เคยเป็นหนี้ก็สามารถชำระหนี้ได้ด้วยการขายพืชผักเหล่านี้ ซึ่งกลุ่มที่ตั้งขึ้นที่คอนสารคือกลุ่มส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงเพื่อแปรรูป โดยสหกรณ์การเกษตรเป็นแหล่งรวบรวมและเป็นต้นน้ำในการให้ปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกไปเพื่อเป็นทุนในการผลิตและส่งขายให้กับสหกรณ์ ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ●



สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ รับศก.โลกฟื้น • EXIM อัด 5 พันล.เติมสภาพคล่อง

บัณฑิตรายต้น SME ส่งออก

ทำนิวยอร์ก รอบ 33 ปี

“จตุรินทร์” มั่นใจส่งออกไทยปี 64 โตสูงหลัก หลัง 7 เดือนสูงกว่าเป้าหมาย 4 เท่า สั่งลุย “จับคู่กู้เงิน” เฟส 2 เสริมสภาพคล่อง SMEs พร้อมเร่งเครื่อง 6 มาตรการสร้างพลังใหม่เคลื่อนเศรษฐกิจ เอ็กซิมแบงก์รับลูกอัดฉีดเพิ่มเป็น 5 พันล้าน ผนึกพาณิชย์-บัวแก้วดัน SMEs ส่งออกเพิ่มแสนราย สรท.คาดปีนี้พุ่งสูงสุดรอบ 33 ปี

ต่อเนื่อง 02



ในงานสัมมนา “จับคู่กู้เงิน คลายทุก SMEs” จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (22 ก.ย.) นายจตุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศอย่างชัดเจน โดยมั่นใจว่าตัวเลขการส่งออกของไทยในปีนี้จะขยายตัวเป็นตัวเลข 2 หลัก หลังช่วง 7 เดือนแรก ไทยส่งออกได้ 154,985 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4.72 ล้านล้านบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 16%

บีบไฟส่งออกโต 2 หลัก

นายจตุรินทร์ กล่าวว่า มาตรการส่งออกยังเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป อย่างน้อยปีนี้ ปีหน้าและเมื่อประเทศพร้อม การท่องเที่ยวฟื้น ตัวเลขรายได้ก็จะค่อยๆ ขึ้นมาเติมเต็มได้มากขึ้น ทั้งนี้เป้าหมายการส่งออกปี 2564 กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าไว้เมื่อต้นปีจะทำให้ได้บวก 4% ซึ่งตอนที่ตั้งเป้าหมายก็นึกในใจกันว่า “หืดขึ้นคอ” แน่นนอน

“มาถึงวันนี้เราทำได้เกินเป้า แต่ 7 เดือนแรกปี 2564 ทำได้บวก 16% มากกว่าเป้าหมาย 4 เท่า. แต่ว่า

เดือนสิงหาคม และกันยายนนี้คิดว่าตัวเลขอาจจะหย่อนหรือบวกน้อยลงแต่คงไม่ถึงกับติดลบ เพราะก่อนหน้านี้ไทยอยู่ในสถานการณ์ล็อกดาวน์ต้องปิดโรงงานบางส่วน ผลิตได้ไม่เต็มกำลัง การเคลื่อนย้ายสินค้า เคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด ข้ามพื้นที่ติดขัดบ้าง ลังไปรับซื้อผลไม้มันไม่ได้ กว่าจะแก้ได้ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ ตัวเลขส่งออกก็อาจกระทบบ้าง แต่ถัดจากเดือนกันยายนก็คิดว่าตัวเลขจะดีขึ้น ซึ่งรวมทั้งปีก็เป็นไปได้ที่จะบวกสองหลัก เอกชนคาดว่าเป็นไปได้ กระทรวงพาณิชย์ก็คาดตามไปก็แล้วกัน แต่ว่าอย่างน้อยเกินเป้า 4% แน่นนอน”

ลุยต่อจับคู่กู้เงินเฟส 2

สำหรับโครงการจับคู่กู้เงินใน 2 โครงการที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันการเงิน ในโครงการแรกคือจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับร้านอาหาร มี 5 สถาบันการเงินเข้าร่วมได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารกรุงไทย, SME D Bank และบริษัทประกันสินเชื่อดูดีสหกรณ์ขนาดย่อม (บสย.) สามารถปล่อยกู้ให้ร้านอาหารได้ทั้งสิ้น 2,892 ราย วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 2,622 ล้านบาท เฉลี่ย 7 แสนถึง 1 ล้านบาทต่อราย

สามารถช่วยเหลือคนตัวเล็กได้จริง เพราะในวงเงินทั้งหมดที่ปล่อยกู้เป็น สตรีที่ฟู้ดหรือร้านอาหารริมทางราย ย่อยถึง 2,111 ราย วงเงิน 1,914 ล้าน บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 73%

ส่วนโครงการจับคู่กู้เงินสถาบัน การเงินกับ SMEs ส่งออก มีธนาคาร เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย (ธสน./เอ็กซิมแบงก์) และ บุสย.เข้าร่วม สามารถปล่อยกู้ได้ทั้ง สิ้น 252 ราย วงเงินได้รับอนุมัติ 1,600 ล้านบาท รวม 2 โครงการ ได้รับอนุมัติ 3,144 ราย วงเงิน 4,222 ล้านบาท ล่าสุดได้ขยายโครงการจับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก ใน เฟส 2 (ถึง 7 พ.ย. 64) คาดจะสามารถ อนุมัติวงเงินให้ SMEs ส่งออกได้อีกไม่ ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

6 มาตรการสร้างพลังใหม่

อย่างไรก็ดีจากผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีทั่วประเทศที่มีอยู่ 3.1 ล้าน ราย ในจำนวนนี้เป็นเอสเอ็มอีส่งออก ประมาณ 3 หมื่นราย แต่มีสัดส่วนใน การส่งออกของประเทศเพียง 11% ถือว่าน้อยมาก ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ จึงต้องเข้าไปดูแล มี 6 มาตรการที่ สำคัญคือ 1.จะนำสมาพันธ์เอสเอ็มอี ไทยเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม ภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) เพื่อให้ช่วยสะท้อน ปัญหาและจับมือกันเดินไปข้างหน้า 2.ผลักดัน SMEs ในต่างจังหวัดสร้าง ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงเพื่อทำรายได้ให้ กับภาคการผลิตและส่งออกมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ (GI) เป็นต้น

3.มุ่งเน้นการเปิดด่านเพื่อ ส่งเสริมการค้าชายแดนที่มีอยู่ทั่ว ประเทศ 97 ด่าน ที่ปิดไปจากผล กระทบโควิดปัจจุบันกลับมาเปิดได้ แล้ว 46 ด่าน หากเปิดด่านได้มาก เท่าใดคนที่ได้ประโยชน์คือเอสเอ็มอี ซึ่งผู้ค้าชายแดน เกือบ 90% 4.การจัด งานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ ให้จัดพื้นที่พิเศษกับ SMEs เช่น 10 ถึง



มาตรการ หนุนส่งออก

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (ล้านบาท)

2,622

1,600

สถาบันการเงิน กับร้านอาหาร

สถาบันการเงิน กับ SMEs ส่งออก

รวม 4,222 ล้านบาท

ผู้ได้รับอนุมัติ (ราย)

2,892

252

รวม 3,144 ราย

*จับคู่กู้เงินสถาบันการเงิน กับ SMEs ส่งออก พยากรณ์ 2 ถึง 7 พ.ย. 2564 เป้าอนุมัติอีกไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท



การส่งออกไทย 7 เดือนแรกปี 2564

154,985.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (4.72 ล้านล้านบาท) +16.20%

กรร. คาดถึงปีขยายตัว 12-14%

สนร. คาดถึงปีขยายตัว 12%

กรร. กอ. คาดขยายตัว ต่ำเองส่งออกหลัก

ฐาน INFO GRAPHIC

6 มาตรการช่วย SMEs ของกระทรวงพาณิชย์

→ จะนำสมาพันธ์เอสเอ็มอี

เข้าร่วมเป็นกรอ.พาณิชย์ เพื่อช่วยสะท้อนปัญหาและจับมือกันเดินไปข้างหน้า

→ ผลักดัน SMEs

ต่างจังหวัด สร้างผลิตผลมูลค่าสูง ทำรายได้ให้กับภาคผลิตและส่งออกมากขึ้น

→ ผลักดันการเปิดด่าน

เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน (ด่านทั่วประเทศ 97 ด่าน เปิดแล้ว 46 ด่าน)

→ จัดพื้นที่พิเศษ 10-15% ให้ SMEs

ร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ

→ ส่งเสริมภาคบริการยุคใหม่

ทั้งเรื่องกบแทนต์ การส่งเสริมภาคบริการสุขภาพและการศึกษา

→ โครงการปั้น Gen Z เป็น CEO

ทำการค้ายุคใหม่ เพิ่มยอดส่งออก (ปีอาจูบ 12,000 คน สมัครแล้ว 20,000 คน)



15% เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดและ
คู่ค้าได้มากขึ้น

5. เร่งส่งเสริมภาคบริการยุค
ใหม่ ทั้งเรื่องคอนเทนต์ การส่งเสริม
ภาคบริการสุขภาพการบริการด้าน
การศึกษา เพื่อให้เกิดสตาร์ทอัพมาก
ขึ้น และ 6. โครงการปั้น Gen Z เป็น
CEO เพื่อสร้างแม่ทัพรุ่นใหม่บุกตลาด
ในประเทศและตลาดโลก โดยจับมือ
กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดอบรม
ตั้งเป้าหมาย 12,000 คนในปี 2564
แต่มีผู้สมัคร 20,000 คน ซึ่งจะรับ
ทั้งหมด

กับ SMEs ส่งออกแอสเรีย

สอดคล้องกับนายรักษวัชรกิจ
โกศาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย ที่กล่าวว่า เอสเอ็มอีไทย
มีมากกว่า 3.1 ล้านราย แต่พบว่ามี
เพียง 1% หรือ 3 หมื่นกว่ารายที่สามารถ
เติบโตเป็นผู้ส่งออก ขณะที่อีก 99%
ยังคงพึ่งพิงตลาดที่ไม่มือนาคัด ดังนั้น
ถึงเวลาที่เรือเล็กควรออกจากฝั่งโดย
ควรมลัดต้นเอสเอ็มอีให้เติบโตเป็นผู้
ส่งออกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 แสนราย
ทั้งนี้เอ็กซิมแบงก์อยู่ระหว่างดำเนิน
การร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงการต่างประเทศในการหา
ตลาดที่เติบโตใหม่ให้กับสินค้าและ
บริการของไทย เช่น เอเชียใต้ แอฟริกา
และอเมริกาใต้ โดยทำการจับคู่ธุรกิจ
รวมถึงการตั้งให้เอสเอ็มอีเข้าไปอยู่ใน
ห่วงโซ่ของธุรกิจขนาดใหญ่ มีการเติม
วงเงินและเติมความรู้

“ในโครงการจับคู่กู้เงินกับ
SMEs ส่งออกทางเอ็กซิมแบงก์ได้อนุมัติ

สินเชื่อไปแล้ว 252 ราย คิดเป็นวงเงิน
1,600 ล้านบาท จากกรอบวงเงินรวม
ของโครงการ 2,500 ล้านบาท ซึ่งหาก
เติมวงเงินโครงการก็พร้อมจะเติมเงิน
เข้าไปเพิ่มอีก 2,500 ล้านบาท”

ส่งออกสูงสุดรอบ 33 ปี

ด้านนายรัชชานู เจริญสุข
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า SMEs ที่
เป็นผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีปัญหาขาด
สภาพคล่อง ต้องการเงินทุน ขอให้
กระทรวงพาณิชย์หรือภาครัฐเร่งช่วย
เหลือเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมาก
ขึ้น เวลานี้ถือเป็นช่วงจังหวะของการ
ส่งออกไทยที่มีโอกาสจะขยายตัวได้
เพิ่มขึ้นจากตลาดสำคัญ คือสหรัฐฯ
จีน และยุโรปเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง
ทำให้มีความต้องการนำเข้าสินค้าเพิ่ม
ขึ้น คาดปีนี้ส่งออกไทยจะขยายตัวได้ที่
12% มูลค่าประมาณ 259,500 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมีมูลค่าสูงสุดเ็น
รอบ 33 ปี (นับจากปี 2531)

“เวลานี้โอกาสมาถึง ไทยต้อง
เร่งดันส่งออก จากเศรษฐกิจประเทศ
คู่ค้าสำคัญฟื้นตัว ค่าเงินบาท ณ วัน
นี้กว่า 33 บาทต่อดอลลาร์หาที่ไหนไม่
ได้ ดังนั้นต้องเร่ง แต่เวลานี้ส่งออก
กำลังเผชิญ 3 แพง คือ ค่าระวางเรือ
แพง ราคาวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน
ราคาแพง และค่ารักษาตัวรอดใน
โรงงานจากผลกระทบโควิดแพง ซึ่ง
แม้ผู้ประกอบการของเราจะมีจิตใจที่
พร้อม โรงงานพร้อม การตลาดพร้อม
แต่ขาดอย่างเดียวคือเงินทุน ขอให้
ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ” ●

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14760

Col.Inch: 76.22

Ad Value: 95,275

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

PRValue (x3): 285,825

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เตียนหมู' แผลงฤทธิ์ ถล่มอีสานท่วมหลายจว.

'เตียนหมู'แผลงฤทธิ์ ถล่มอีสานท่วมหลายจว.

พายุดีเปรสชัน "เตียนหมู" อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ แต่ฝนยังกระหน่ำในพื้นที่อีสานอย่างต่อเนื่อง **ต่อ : เตียนหมู - หน้า 2**

เตียนหมู

ส่งผลให้หลายจังหวัดจมน้ำบาดาล

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศฉบับสุดท้าย เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 25 กันยายน ว่า พายุดีเปรสชัน "เตียนหมู" ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณ จ.ขอนแก่น แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและ

ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

กระนั้นก็ตามยังมีจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ภาคเหนือ: จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร ตาก และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล



▲ ช่วยประชาชน : กำลังพลจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัย พร้อมเปิดให้บริการเรือท้องแบนรับขนส่งประชาชน บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล-โรงพยาบาลชัยภูมิ

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 25-26 ก.ย. 2564 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังจากพายุดีเปรสชัน "เตียนหมู" บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่จะจังหวัดยโสธร เกิดฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเตียนหมู นานหลายชั่วโมง เกิดน้ำท่วมขังถนนสายหลักและสายรองหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ส่งผลให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน

ที่จ.ศรีสะเกษ มีฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ไหลเข้าท่วมภายในชุมชน และเส้นทางสัญจร ซึ่งนายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดศรีสะเกษ นำกำลังเจ้าหน้าที่ ปภ. เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะจุดเสี่ยงซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

ในขณะที่อ่างเก็บน้ำต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษนั้นรับน้ำจากภาวะฝนตกหนักดังกล่าวได้ใกล้จะเต็มอ่างแล้ว

ด้าน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ช่วงระยะนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยา และประกาศจากทางจังหวัด รวมทั้งประกาศจากศูนย์ป้องกันภัย อย่างใกล้ชิด โดยหากบ้านเรือนประชาชนที่เป็นเส้นทางผ่านของน้ำอยู่แล้ว ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมเก็บสิ่งของจำเป็นขึ้นที่สูงไว้ เพื่อเตรียมรับมือหากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งผู้นำชุมชนหรือหมู่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ให้เตรียม

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14760

Col.Inch: 76.22 Ad Value: 95,275

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

PRValue (x3): 285,825

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เตียนหมู' แผลงฤทธิ์ ถล่มอีสานท่วมหลายจว.

พร้อมที่จะดูแลและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่โดนน้ำท่วมซ้ำซาก มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ก็อยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ร่วมกับส่วนราชการ ในการช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนา ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนจากอิทธิพลพายุ “เตียนหมู” ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาภูแล่นคา ไหลลงลำห้วยสาขา และเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและย่านธุรกิจในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยเฉพาะที่บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแลหน้าศาลากลางจังหวัดฯ ระดับน้ำสูง 50-60 เซนติเมตร นอกจากนี้ ยังท่วม

โรงพยาบาล, ตำรวจภูธรจังหวัด และศาลากลางจังหวัดฯ รถเล็กไม่สามารถสัญจรไป-มาได้

นอกจากนี้ มีรายงานว่า น้ำยังท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ 5 ชุมชน ระดับน้ำสูง 50-70 เซนติเมตร ตั้งแต่ช่วงกลางดึก ขณะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำชี แต่แนวโน้มสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น เพราะยังมีฝนตกหนักบนเทือกเขาภูแล่นคา และหากมีน้ำหลากลงมาปริมาณมาก เช่นลำปะเทาว ต้องเร่งระบายน้ำ และเขตเศรษฐกิจอาจมีน้ำท่วมไปอีก 1-2 วัน

ที่ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โครงการชลประทานพิษณุโลก (SWOC-PL) สำนักงานชลประทานที่ 3 แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่า วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. สถานี Y.64 แม่น้ำยม อ.บางระกำ / สถานี N.24A แม่น้ำเข็ก (แม่น้ำวังทอง) อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

และสถานี N.43A คลองชมพู ด.ชมพู อ.วังทอง อยู่ในเกณฑ์วิกฤติ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบเส้นทางน้ำที่บริเวณลุ่มน้ำวังทอง ที่สถานีวัดน้ำ N.24A ด.วังนกกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พบว่าระดับน้ำแม่น้ำเข็ก ค่าระดับน้ำที่วัดได้อยู่ที่ 11.80 เมตร เลยระดับวิกฤติที่ 11.50 เมตร (ระดับตลิ่ง) จึงแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ริมแม่น้ำเข็ก แม่น้ำวังทองให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด ทอยยเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงไว้ก่อน

ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โครงการชลประทานพิษณุโลก เตรียมแผนจัดการจราจรและผันน้ำจากแม่น้ำวังทองและแม่น้ำชมพู ระบายน้ำสู่แม่น้ำน่าน รับมืออุทกภัยฝนตกชุก ใช้แผนการบริหารจัดการแม่น้ำวังทอง-แม่น้ำชมพู ควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้เกิดสัปดาห์ความจุแม่น้ำวังทองของแม่น้ำที่จะรับได้ เพื่อไม่ให้เกิดการล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตร รวมทั้งระบายลงสู่แม่น้ำน่าน เพื่อลดผลกระทบ โดยการควบคุมปริมาณน้ำแม่น้ำวังทอง ที่สถานีวัดน้ำ N.24A ไม่เกิน 316 ลบ.ม./วินาที และแม่น้ำชมพู ที่สถานีวัดน้ำ N.43A ไม่เกิน 204 ลบ.ม./วินาที

ปลดล็อกพีชกระท่อม ขู่หวงใยจากหลายเครือข่าย



จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม
jirapong2507@live.com

เมื่อเร็วๆ นี้ นาย
ณัฐพงศ์ สำเนาแก้ว
ผู้ประสานงาน
เครือข่ายเยาวชน
ลดปัจจัยเสี่ยง
พร้อมด้วย นาย
โยธิน ทองพะวา
ประธานสภาเด็ก
และเยาวชนแห่ง



ประเทศไทย นายวิศุทธิ์ คณิตกุลเศรษฐ์
รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายสุรนาถ เป็นประเสริฐ เครือข่าย
Active Youth และแกนนำเครือข่าย
เยาวชน 10 คน แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
พันธนากรด้วยชุด “น้ำท่วม” เข้ายื่น
หนังสือถึง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แสดง
จุดยืน ขู่หวงใย พร้อมข้อเสนอต่อการ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.พีชกระท่อม... ซึ่งกำลัง
อยู่ในการพิจารณาของวุฒิสภาชั้นกรรมาธิการ

นายวิศุทธิ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รอง
เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
กล่าวว่า ตามที่มีการประกาศใช้พระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับ 8) พ.ศ. 2564
ในประกาศราชกิจจานุเบกษา ปลดล็อก
พีชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท
5 ทำให้พีชกระท่อมไม่เป็นยาเสพติดและ
ไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป และสภาผู้แทน
ราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.
พีชกระท่อม พ.ศ. ...โดยมุ่งส่งเสริม
และให้มีการพัฒนาเป็นพืชทางเศรษฐกิจ
กำหนดมาตรการดูแลเพาะการนำเข้าและ
การส่งออกเท่านั้นที่ต้องขอรับใบอนุญาต
ก่อน ส่วนการเพาะ การปลูก และการ
ขายใบพีชกระท่อม นอกเหนือจากที่
ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดไว้ ให้ทำได้

ประชาชนสามารถครอบครอง บริโภค และ
ใช้ประโยชน์จากพีชกระท่อมได้ ซึ่งขณะนี้
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาของกรรมาธิการวุฒิสภา ใน
ชั้นกรรมาธิการ

“แม้ในร่าง พ.ร.บ.ฯ จะมีมาตรการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม
เปราะบาง โดยมีมาตรการห้ามขายให้
ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และ
สตรีให้นมบุตร และการห้ามโฆษณาใน
กรณีที่ใช้พีชกระท่อมเป็นส่วนผสมของ
ยาเสพติดในแบบ 4x100 แต่อาจกล่าว
ได้ว่ายังขาดความรอบด้านในมิติการ
ปกป้องเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง
ความเป็นจริงในตอนนี้การกินน้ำกระท่อม
ผสมสารเสพติดยิ่งระบาดหนักหลังจาก
ปลดล็อก ถ้าไม่ล้อมคอกกันก่อนแล้วหายน
ความเสียหายเกิดขึ้นในวันข้างหน้าจะ
ยากเกินแก้ไข ข้อเสนอคือพีชกระท่อม
ยังสามารถเสพติดและส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพได้ ถ้าใช้ไม่เหมาะสม”
นายวิศุทธิ์ กล่าว

ด้าน นายณัฐพงศ์ สำเนาแก้ว
ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัย
เสี่ยง กล่าวว่า เราเห็นด้วยและสนับสนุน
การปลดพีชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด
และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถครอบครอง
บริโภค และใช้ประโยชน์จากพีชกระท่อมได้
ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ตาม
เครือข่ายมีข้อห่วงใยในร่างกฎหมายดังกล่าว
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
ที่พบว่า ยังขาดความรอบด้านในมิติ

การปกป้องเด็ก เยาวชน
และกลุ่มเปราะบาง จึงขอ
แสดงจุดยืนและข้อเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม เพื่อพิจารณาดังนี้ 1.ในร่าง
พ.ร.บ.พีชกระท่อม ควรกำหนดห้ามขาย
ให้ผู้ที่ยังต่ำกว่า 20 ปี (ร่างเดิมกำหนดที่
18 ปี) เพื่อลดโอกาสการเข้าถึงออกไปอีก
สองปี เช่นเดียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่แม้จะไม่ใช้สินค้าที่ผิดกฎหมาย แต่มี
โอกาสที่เกิดผลกระทบต่อตัวผู้บริโภค
และสังคมส่วนรวม 2.ควรกำหนดให้
สถานศึกษา เป็นสถานที่ห้ามบริโภค
น้ำดื่มใบกระท่อม รวมถึงในกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ที่สถานศึกษานุญาตให้
จัด เช่น กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมค่าย
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬา
หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
นักศึกษา 3.ควรควบคุมการโฆษณาหรือ
การสื่อสารการตลาดใบกระท่อมหรือน้ำดื่ม
ใบกระท่อม หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด มิให้มี
เป้าหมายมุ่งใจ สื่อสารไปที่กลุ่มเด็กและ
เยาวชน

นายณัฐพงศ์กล่าวต่อว่า 4.ควรเปิด
ช่องในกฎหมาย ให้สามารถออกอนุบัญญัติใหม่ๆ
เพื่อควบคุมการขาย/การบริโภคที่อาจมี
พัฒนาการส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน
และประชาชนมากขึ้นในอนาคต 5.ภาครัฐ
ควรเร่งสื่อสาร ให้เด็กและเยาวชนเข้าใจ
ถึงผลกระทบในทางสุขภาพหากใช้อย่าง
ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง และความผิดที่
ยังคงอยู่ตามกฎหมาย กรณีน้ำกระท่อม
ผสมสารเสพติด ยาแก้ไอ วัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิต ประสาท และ เชื้อไวรัสโควิด-19
เพื่อนเยาวชนให้ ลด ละ เลิก การบริโภค
น้ำดื่มใบกระท่อมที่มีส่วนผสมของสาร
เสพติด(4x100) และสารพืคสูตรเพื่อ
ความมีเมามาและเสพติด เพราะทำลาย
สุขภาพ ผิดกฎหมาย มีบทลงโทษ และ
ยังเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อและ
แพร่เชื้อโควิด-19 จากการใช้อุปกรณ์ใน
การบริโภคร่วมกันด้วย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวภายหลัง
รับหนังสือว่า ต้องขอขอบคุณทางเครือข่าย
ที่มานเสนอแนะความเห็น ขณะนี้ ร่างพ.ร.บ.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/บทความ

วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14760

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 51.64

Ad Value: 46,476

PRValue (x3): 139,428

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม: ปลดล็อกพีชกระท่อมช้อท่วงโยจากหลายเครือข่าย

พีชกระท่อม ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทน
ราษฎรไปแล้ว อยู่ในชั้นการพิจารณาของ
วุฒิสภา ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีการปรับ
ร่างให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ซึ่งการ
ปลดล็อกพีชกระท่อมเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรอย่างมาก โดยข้อเสนอต่างๆ
เหล่านี้ตนขอรับไว้ แต่ทางเครือข่ายอาจ
จะต้องไปยื่นกับทางวุฒิสภาด้วย
ครับ!! ผมหยิบยกเรื่องนี้มาเขียน
ก็ด้วยความหวังโย ที่การปลดล็อกพีช
กระท่อมแล้ว จะปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีก

'ปลุกพลังส่งออก พลิกเศรษฐกิจไทย' 'มติชน' ผนึกรัฐ-เอกชนจับมือสู้วิกฤต



“ การส่งออกยังเป็นความหวังของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพราะมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมการส่งออกในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค. 2564) มีการเติบโตมูลค่ากว่า 1.54 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 16.20% หรือเติบโตกว่า 4 เท่า และในเดือนมิ.ย. การส่งออกทำนิวไฮในรอบ 11 ปี หรืออยู่ที่ 43.82% ”

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ “ความหวัง ส่งออกไทย ในมรสุมโควิด” ในงานสัมมนาหัวข้อ “ปลุกพลังส่งออก พลิกเศรษฐกิจไทย” ในรูปแบบไลฟ์สด โดยมีนางสาวพชัญญ์ในเครือมติชน ข่าวสด และประชาชาติธุรกิจ ในโอกาสที่หนังสือพิมพ์มติชน เข้าร่วมปีที่ 44

งานนี้มีทั้งภาครัฐบาลและเอกชนยักษ์ใหญ่เข้าร่วมจำนวนมาก โดยมี นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายวรศักดิ์ ประยูรสุข บรรณาธิการอำนวยการ หนังสือพิมพ์มติชน และผู้บริหารเครือมติชน เข้าร่วมทั้งการสัมมนา นายจรินทร์กล่าวอีกว่า แม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนส.ค. มีแนวโน้มลดลงจากพิษล็อกดาวน์ที่ผ่านมา แต่เชื่อว่า การส่งออกจนถึงปลายปีนี้ยังมีแนวโน้มเป็นบวก เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมามีคำสั่งซื้อให้ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศทำหน้าที่เป็นเซลส์แมน ประสานกับพาณิชย์จังหวัดในการประสานหาตลาดเพื่อการส่งออกสินค้าไทย ขณะที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็เดินทางจัดงานเพื่อโปรโมตสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11260

Col.Inch: 164.29 Ad Value: 180,719

หน้า: 5(กลาง)

PRValue (x3): 542,157

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ปลูกพลังส่งออก พลิกเศรษฐกิจไทย' 'มติชน' ผนึกรัฐ-เอกชนจับมือสู้วิกฤต



ผู้บริหารหรือมติชนและผู้เข้าร่วมสัมมนา

ไทยก็จะสามารถเดินหน้าต่อไป

ส่วนประเด็นสิ่งที่ต้องติดตาม คือ การกีดกันทางการค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษีจะทวีความรุนแรงเข้มข้นและมีรายการเพิ่มขึ้น มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีทั้งหมดนี้สร้างขึ้นมาจากประเทศพัฒนาแล้วเกือบทั้งสิ้น เป็นที่มาของการตั้งกำแพงใหม่ที่ไม่ใช่ภาษี แต่เป็นการกีดกันทางการค้ารูปแบบหนึ่ง เช่น ด้านแรงงานสิทธิมนุษยชน ด้านสุขอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

กรณีประเทศจีนประกาศจะเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ต้องติดตาม โลกไม่ได้แบ่งค่ายเฉพาะทางการเมืองแล้ว แต่ยังเอาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศมาวัดติดกับการเมืองและแบ่งค่ายกัน เป็นประเด็นใหญ่ที่

มีแผนจะดำเนินการกว่า 200 กว่ากิจกรรมและครึ่งปีหลังอีกอย่างน้อย 130 กิจกรรม

รมว.พาณิชย์กล่าวว่า แม้ยังมีปัจจัยลบหลายปัจจัย เช่น ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งแก้ไขอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังติดขัดเพราะปัญหาเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทำให้ยังมีปัญหาขาดแคลนยังมีอยู่เป็นช่วงๆ รวมทั้งปัญหาขาดแคลนกระป๋องเพราะเหล็กในตลาดโลกราคาสูงขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหานี้คลี่คลายไปได้

“กระทรวงพาณิชย์หรือภาคราชการ ต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชน กฎอะไรที่เป็นอุปสรรคก็ต้องแก้ไข ภาครัฐต้องไม่เป็นตัวถ่วงเอกชน เพราะเอกชนมีความเชี่ยวชาญในการส่งออกมากกว่า ภาครัฐต้องไม่ขวางการทำงานของเอกชน”

ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยถือว่าเดินมาถูกทางแล้ว เพราะที่ผ่านมามีไทยไม่ได้พึ่งพาเศรษฐกิจเขาเดียว แต่พึ่งพา 2 ขา คือ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออก แม้ตอนที่ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเศรษฐกิจไทยก็ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยภาคการส่งออก และเมื่อภาคการท่องเที่ยวสามารถกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งเมื่อไหร่ เศรษฐกิจ

ประเทศไทยและภาคเอกชนต้องจับมือการติดตามวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด เพื่อทราบว่าเราจะต้องยืนอยู่ที่ไหน กำหนดทำอย่างไร

นายรัช วรรกิจโลกาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิม แบงก์) กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่จดทะเบียนประมาณ 3 ล้านราย นอกถ้านะ โน อีก 2.7 ล้านราย รวมเกือบ 6 ล้าน



การรัช วรรกิจโลกาทร



ท่าน อ.ธำมวดีกานนท์

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11260

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 164.29 Ad Value: 180,719

PRValue (x3): 542,157

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ปลุกพลังส่งออก พลิกเศรษฐกิจไทย' 'มติชน'ผนึกรัฐ-เอกชนจับมือสู้วิกฤต



ยุทธนา คีตปรีดวิทวิษ์



ริกีชัย จีรกีจิกิจการ

ราย แต่สามารถฟื้นตัวเองไปเป็นผู้ส่งออกเพียง 1%

คิดว่าอาจจะมียะไรผิดพลาดไป รูปแบบธุรกิจของไทยคิด
ไม่สามารถทำให้ผู้ประกอบการพัฒนาไปสู่เวทีโลกได้ ผู้ประกอบการ
ไทยต้องแย่งลูกค้ากันภายในประเทศ รัฐบาลไทยควรต้องสร้าง
แพลตฟอร์มใหม่ ผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย มีช่องทาง
ส่งออกสินค้าได้

ปลายปีนี้ทางเอ็กซ์อิมแบงก์ จะเข้าแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ขนาด
ใหญ่ให้ผู้ประกอบการไทย โดยไม่ต้องรับภาระค่าแรกเข้าที่สูงของ
นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในโลกต้อง
ปรับตัวให้ตรงจุด

ส่วน นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (สท.) หรือ DITP กล่าวว่า กรมดำเนินการตาม



เอกฉัตร ศีตวรรัตน์

นโยบาย "ตลาดนำการผลิตเพื่อ
พลิกวิกฤตโควิด-19" โดยปรับเป็น
"3 พ. 1 ป."

3 พ. คือการพัฒนา 3 ด้าน
ประกอบไปด้วย 1.พัฒนาช่อง
ทางการตลาดในยุคดิจิทัลทรานส์ฟ
ออร์เมชัน 2.พัฒนาเพิ่มมูลค่า เพิ่ม
สินค้าด้วยนวัตกรรม ให้อยู่ในรูป
แบบนิวนอร์มัล 3.พัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ ให้ผู้ประกอบการค้าขาย
ออนไลน์ โดยสงวนผู้ประกอบการค้า
ยุคใหม่ (NEA) มีหลายหลักสูตร สอนใช้
แอปพลิเคชันต่างๆ

ส่วน 1 ป. คือ การประชาสัมพันธ์สินค้า
ที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 มุ่งเน้น
ความปลอดภัยมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคชาว
ต่างชาติมีความมั่นใจ

ด้านภาคเอกชน โดย นายพจน์ อร่าม
วัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ
หอการค้าไทย นายกฤตดิคุณสมาคณา
แซ่เชื้อแข็งไทย กล่าวว่าประเด็นที่น่าจับตา

มองขณะนี้คือการเข้าร่วมในข้อตกลงสิทธิ
พิเศษทางการค้าต่างๆ ของไทย ทั้ง CPTPP
การเปิดเขตเสรีทางการค้าหรือ เอฟทีเอ ที่ไทย
ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะยังมีการคัดค้านจาก
ภาคส่วนต่างๆ

ทำให้สินค้าที่ส่งออกจากไทยมีราคาสูง
กว่าสินค้าจากประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะ
เวียดนามที่ไทยเสียเปรียบอย่างเห็น ได้ชัด
เพราะเวียดนามเป็นประเทศที่ลงนามในความ
ตกลงทางการค้ากับแทบทุกประเทศ ทำให้
สินค้าที่ส่งออกจากเวียดนามเสียเปรียบหรือ
แทบไม่เสียภาษีเลย

ดังนั้นภาครัฐมีหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนที่ยัง
คัดค้าน และต้องมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
การร่วมข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้า ซึ่งที่น่าจับตามองในขณะนี้ก็
คือการที่จีนสมัครเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ซึ่งจะทำให้ CPTPP กลายเป็น
ตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและหากไทยไม่ร่วมข้อตกลงใดๆ ก็จะทำให้
ประเทศไทยตกขบวน

นายยุทธนา คีตปรีดวิทวิษ์ นายกสมภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่ง
ห่มไทย กล่าวว่า คาดว่าการส่งออกในส่วนของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ไทยในช่วง ไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ จะขยายตัวได้อีก 10% หรือ 2.5
แสนล้านบาท ถือว่าเป็นการทำนิ่วจากที่เคยทำได้สูงถึง 2.3 แสน
ล้านบาทในปี 2562

ส่วน นายกรัณย์ อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริษัทศรีไทย
ซูเปอร์มาร์เก็ต โคราช จำกัด กล่าวว่า กลุ่มของใช้บนโต๊ะอาหาร
อุตสาหกรรมนี้เติบโตมาตลอดและไตรมาส 4 ก็คาดว่าจะขยายตัวอีก
หากไม่มีการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น คาดว่าจะขยายตัวได้
ไม่ต่ำกว่า 30%

สถานการณ์การส่งออกและความสำคัญของ SMEs
ต่อเศรษฐกิจและการส่งออกของไทย

การส่งออก 7 เดือนแรก 154,985.48 ล้านบาทหรือ หรือ 4.72% ส่วนล้านบาท	การส่งออกสินค้าเป็นร้อยละเล็กน้อย ในการจับมือเศรษฐกิจ คิดเป็น 50.83% ของ GDP
ขยายตัว 16.20 %	การส่งออก
	สินค้า
	บริการ
	ท่องเที่ยว
	บริการ
	ท่องเที่ยว
	บริการ
	ท่องเที่ยว

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการส่งออก(สท.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 1364

เอกชนต้องทำงานในเชิงรุกมากขึ้น รวมทั้งต้องผลิตและส่งออก
ให้ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด แต่ปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
ค่าระวางเรือ ความแออัดของท่าเรือก็ยังเป็นปัญหา แต่ภาครัฐได้ช่วยเหลือ
ซึ่งมั่นใจว่าคลี่คลายได้ในอนาคต

ทั้งหมดนี้ทำให้เห็น ได้ว่าการที่ภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกัน
ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งออกกลายเป็นฟันเฟืองหลัก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในยามที่ภาคการท่องเที่ยวกำลังซบเซา
เพราะการระบาดของโควิด-19

ทำให้เศรษฐกิจไทยมีความหวังว่าจะเติบโต โดยคาดว่าในปีนี้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11260

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 164.29 Ad Value: 180,719

PRValue (x3): 542,157

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ปลุกพลังส่งออก พลิกเศรษฐกิจไทย' 'มติชน'ผนึกรัฐ-เอกชนจับมือสู้วิกฤต

การส่งออกของประเทศไทยจะเติบโตเป็นเลข 2 หลัก
ข้อมูลจากการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
เพื่อช่วยกันผลักดันให้การส่งออกของไทยเติบโตมากขึ้น
เป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้เศรษฐกิจไทย พ้นจากวิกฤตครั้งนี้
ไปได้



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ไลฟ์สไตล์

สังคม > ข่าวภูมิภาค

น้ำป่าบนเขาแม่วงศ์หลากเข้าท่วมบ้านเรือน-พื้นที่เกษตรรอบ 2

วันที่ 26 ก.ย. 2564 เวลา 15:45 น.



นครสวรรค์-น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์หลากเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ การเกษตรรอบ 2 เดือนชาวลาดยาวขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พบน้ำไหลเชี่ยวสีขุ่นมัว

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้เกิดน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์ ไหลบ่าออกจากป่าลงสู่พื้นที่ตอนล่างของเขา จนทำให้แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมวลน้ำยังได้เอ่อล้นเข้าท่วมร้านค้า รวมถึงกิจการให้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวด้วย ซึ่งน้ำป่าจากแม่วงศ์ที่ไหลหลากลงมาในรอบนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 แล้วที่หลากลงมาในรอบเดือน แต่ถือว่า รอบนี้มีมวลน้ำจำนวนมากครั้งก่อน จึงส่งผลทำให้พื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมสูง และมวลน้ำยังได้เอ่อล้นออกจากคลองแม่วงศ์ ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างลามไปจนถึง ต.แม่เลย์ อ.แม่วงศ์ มวลน้ำได้หลากท่วมตลาดย่านการค้าของตำบลดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ล่าสุดยังคงมีมวลน้ำไหลหลากออกจากป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์อย่างต่อเนื่อง และมวลน้ำมีความไหลรุนแรง เขียวขุ่นมัว และยังคงไหลหลากสู่พื้นที่ด้านล่างเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลทำให้ต้องมีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นอำเภอที่ต้องรับน้ำจากต่อจาก อ.แม่วงศ์ ให้มีการเตรียมขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นไปไว้บนที่สูงแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ต.ลาดยาว ทางเทศบาลตำบลลาดยาว ได้มีการเร่งนำกระสอบ และทรายมากองไว้ให้กับประชาชนในที่ว่ากรอำเภอ เพื่อให้ประชาชนเร่งมาทำกระสอบทราย เพื่อไปทำเป็นแนวกันในพื้นที่บ้าน ร้านค้าของตนเองเป็นการเร่งด่วน พร้อมกับมีการขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วด้วย

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564 เวลา 15:54

Site Value: 60,000

PRValue (x3)

180,000

หัวข้อข่าว: น้ำป่าบนเขาแม่วังก้หลากเข้าท่วมบ้านเรือน-พื้นที่เกษตรรอบ 2



บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564 เวลา 15:54

Site Value: 60,000

PRValue (x3)

180,000

หัวข้อข่าว: น้ำป่าบนเขาแม่วังก็หลากเข้าท่วมบ้านเรือน-พื้นที่เกษตรรอบ 2



